



ประกาศเทศบาลตำบลแฉะ

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(Refuse Derived Fuel, RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

ด้วยเทศบาลตำบลแฉะ มีความประสงค์จะจัดทำโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้ายและให้ความสำคัญต่อการนำขยะที่มีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ลดปริมาณขยะที่จะต้องนำกลับไปกำจัดให้น้อยที่สุด ประกอบกับในปัจจุบันมีการขยายตัวและเจริญเติบโตของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและจากการกำจัดขยะที่ผ่านมาไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยการเทกองบนพื้นและฝังกลบ เนื่องจากมีข้อจำกัดในงบประมาณจัดสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ และพื้นที่กำจัดขยะจะไม่เพียงพอต่อการกำจัดขยะในอนาคต ซึ่งเทศบาลตำบลแฉะมีพื้นที่กำจัดขยะจำนวน ๑๕ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแฉะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เป็นไปด้วยความถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแฉะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแฉะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีการประชุมปรึกษาหารือ ด้วยวิธีการประชาพิจารณ์

๒. ระยะเวลาและสถานที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแฉะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองรัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแฉะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการฯ และแบบแปลน แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธนดล ชัยยุตต์)

นายกเทศมนตรีตำบลแฉะ